

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH

Triệu Sơn, ngày tháng 8 năm 2021

V/v báo cáo khó khăn và kiến nghị của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyển đổi số.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT.

Ngày 02/8/2021, UBND huyện Triệu Sơn nhận được Công văn số 3350/SNN&PTNT-PTNT ngày 02/8/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo khó khăn và kiến nghị của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyển đổi số; UBND huyện báo cáo như sau:

I. Tình hình chung phát triển KTTT, HTX NN 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các HTX NN đều hoạt động theo Luật HTX năm 2012; phần lớn thành viên HTX là các hộ nông dân trên địa bàn, với tổng số thành viên tính đến thời điểm 30/6/2021 là: 1.015 người; những dịch vụ thiết yếu có tính cộng đồng cao, liên quan chặt chẽ tới sản xuất của hộ như: thủy lợi, khuyến nông, giống, vật tư, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất, thời vụ, khắc phục hậu quả hạn hán, chống rét cho mạ... và các dịch vụ cạnh tranh của các HTX gồm: DV cung ứng giống, vật tư nông nghiệp; dịch vụ làm đất, mạ khay, dịch vụ liên kết bao tiêu sản phẩm nông nghiệp...

- Tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; chương trình mỗi xã một sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác phát hiện, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

- Thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính.

- Giãn thời gian trả nợ ngân hàng, miễn giảm lãi suất, phí (đối với HTX vận tải), kéo dài thời gian có những gói tín dụng ưu đãi cho các hợp tác xã vay để xây dựng bãi kho, nhà xưởng chế biến; không tính lãi nộp chậm tiền đóng Bảo hiểm xã hội năm 2021; không tính lãi nộp chậm thuế năm 2021.

*** Kết quả các hoạt động hỗ trợ của địa phương:**

6 tháng đầu năm huyện đã hỗ trợ cho HTX Nông lâm nghiệp Bình Sơn 300 triệu đồng cho 03 sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh (02 sản phẩm năm 2020 và 01 sản phẩm 6 tháng đầu năm 2021); hỗ trợ mô hình mạ khay, máy cấy cho 03 HTX với số tiền 100 triệu đồng.

II. Khó khăn của khu vực KTTT, HTX NN do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

1. Khó khăn trong sản xuất kinh doanh

Phần lớn các HTX NN có quy mô nhỏ, nguồn vốn và cơ sở vật chất hạn chế, việc huy động vốn của các thành viên còn khó khăn. Mức lương bình quân trả cho cán bộ quản lý HTX còn quá thấp nên chưa tạo được động lực trong công việc. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền ở một số đơn vị chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ HTX trong quá trình hoạt động,...

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX NN trên địa bàn huyện. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của thành viên HTX, đặc biệt là người lao động, một số HTX hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng như: HTX trồng trọt chuyên sản xuất rau, củ, quả, HTX chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp không tiêu thụ được hoặc tiêu thụ chậm sản phẩm, giá cả hạ, doanh thu thấp.

2. Khó khăn trong tiếp cận các chính sách hiện nay

Các HTX NN đa phần quy mô nhỏ, nguồn vốn hạn hẹp, không có tài sản thế chấp, mặc dù chính phủ đã có gói hỗ trợ tín dụng để giúp HTX khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các HTX khó tiếp cận được gói tín dụng này vì không có tài sản thế chấp nên đa số các ngân hàng không giải quyết cho vay vốn.

3. Các khó khăn khác

HTX NN để sản xuất kinh doanh cần phải có diện tích, mặt bằng đủ lớn để sản xuất kinh doanh, trong khi HTX NN được hỗ trợ về chính sách đất đai, song thủ tục giao đất và cho thuê đất đối với các HTX NN lại không dễ dàng để các HTX tiếp cận được.

III. Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chuyển đổi số

1. Khó khăn trong thể chế, chính sách

Công tác thực thi pháp luật về HTX chưa thực sự đi vào cuộc sống; một số chính sách chưa được thực hiện (như hỗ trợ về kết cấu hạ tầng) hoặc thực hiện chưa hiệu quả (như chính sách ưu đãi tín dụng, hỗ trợ chế biến sản phẩm); nguồn lực hạn chế và cơ chế phân bổ hỗ trợ KTTT chưa hợp lý, nhất là ở các địa phương chưa tự cân đối được thu chi ngân sách.

2. Khó khăn về nhận thức của khu vực KTTT, HTX NN

Công tác quản lý nhà nước về KTTT, HTX chưa thực sự hiệu quả, các nơi chưa thực sự quan tâm nhiều đến lĩnh vực này; chưa thực hiện tốt công tác báo cáo thống kê, dẫn tới số liệu báo cáo liên quan đến KTTT, HTX không đầy đủ, không cập nhật và chưa chính xác. Mô hình HTX kiểu mới quy mô lớn chậm được hình thành và phát triển, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị còn yếu; việc phổ biến, nhân rộng mô hình HTX hoạt động hiệu quả chưa được triển khai rộng rãi. Nhận thức của người dân chưa tin tưởng và chưa hiểu rõ về những lợi ích phát triển kinh tế - xã hội mà HTX mang lại.

3. Khó khăn về nguồn nhân lực

Bộ máy quản lý nhà nước về KTTT, HTX NN chưa được quan tâm, kiện toàn theo yêu cầu, thiếu cán bộ chuyên trách về KTTT; cán bộ đa phần là kiêm nhiệm, thiếu thực tế; công tác tham mưu trong quản lý nhà nước về HTX còn hạn chế. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn hạn chế, phần lớn chưa qua đào tạo, tuổi đời cao; một bộ phận cán bộ quản lý chưa an tâm làm việc lâu dài trong HTX, thiếu cán bộ trẻ có kiến thức, năng lực tham gia quản lý HTX. Một bộ phận thành viên HTX thiếu tâm huyết, thiếu tinh thần trách nhiệm xây dựng HTX. Thực tế, vẫn còn tồn tại tâm lý ngại đổi mới, chưa mạnh dạn chuyển sang mô hình HTX kiểu mới, trong khi đó HTX kiểu mới chưa thực sự trở thành mô hình phổ biến đủ sức cuốn hút, huy động được sự tham gia của thành viên vào các hoạt động, chưa thể hiện được tinh thần hợp tác của tổ chức.

4. Khó khăn về công nghệ, hạ tầng số, nguồn lực tài chính

Do trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý HTX NN phần lớn chưa qua đào tạo, thiếu kiến thức, năng lực hạn chế nên việc tiếp cận với công nghệ, hạ tầng số cũng gặp khó khăn, hạn chế.

Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, năng lực hạn chế, thiếu nguồn vốn, tài chính hạn hẹp nên chưa mạnh dạn đầu tư mua sắm các trang thiết bị đổi mới công nghệ, tiếp cận với những ứng dụng khoa học công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh.

IV. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Chính phủ quy định cụ thể hơn về các cơ chế chính sách hỗ trợ HTX NN. Luật HTX năm 2012, Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định 11 chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với các HTX NN nhưng thực tế các chính sách này rất khó tiếp cận. Một số chính sách phân tán, chưa đồng bộ, thiếu tính khả thi, nhiều HTX chưa được đào tạo, tập huấn sâu về pháp luật HTX nên chưa tiếp cận được chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước, chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh.

- Đề nghị Liên minh HTX, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa xây dựng phương án cung ứng hàng hóa, định hướng sản xuất các sản phẩm phù hợp trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; hỗ trợ quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, xây dựng thương hiệu, kỹ năng tiếp thị,...; chỉ đạo các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng tiện ích tăng cường tiêu thụ hàng hóa cho nông dân; tạm thời miễn, giảm một số loại phí, thuế sản xuất tiêu thụ hàng hóa nông sản cho nông dân, thành viên HTX nông nghiệp.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TC-KH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc

